

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๓๕๓๕

# สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อการ “ฟื้นฟูชีวิต ฟื้นรายได้ ฟื้นเศรษฐกิจ” ของผู้ประสบอุทกภัย

เรียน รอง นรม. (ภูมิธรรมฯ) และรัฐ - กท. ผอ. - ศปช., รัฐ - กค., ปลัด - นร., โฆษก นร. และโฆษก ศปช., อธิบดี - กปส., ผอ. - ธ.ออมสิน, ผจก. - ธ.ก.ส., กรรมการ ผจก. - ธอส., ธสน., ธพว., กรรมการและ ผจก. - ธอท., กรรมการและ ผจก. ทัวไป - บสย.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรการเพื่อช่วยเหลือ ซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนและกิจการ ตลอดจนลดภาระหนี้สิน ลดอัตราดอกเบี้ย และพักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ที่ประสบอุทกภัยกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการ “ฟื้นฟูชีวิต ฟื้นรายได้ ฟื้นเศรษฐกิจ” ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการอาชีพอิสระให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการฟื้นฟูกิจการผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินโครงการ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัย ปี ๒๕๖๗ วงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการเพื่อการพักชำระหนี้เงินต้น การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การลดเงินงวด และการขยายระยะเวลาชำระตัวสัญญาใช้เงิน ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่าง ๆ นั้น ขอมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม สถาบันการเงินเฉพาะกิจ กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ทราบและสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือตามมาตรการ เยียวยาเพิ่มเติมดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาจัดทำเป็นเอกสารคู่มือหรือ infographic ให้เหมาะสมกับ แต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้ง ให้กรมประชาสัมพันธ์ทราบด้วยแล้ว/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๓ (จิรัฐสรพรพ์), ๑๕๐๓ (ลลิตา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

- หมายเหตุ** รณม. (นายภูมิธรรมมา) และรัฐ - กท. ผอ.ศปช., : จึ่งเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
รัฐ - กค.  
ปลัด - นร. : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กรมประชาสัมพันธ์  
ทราบด้วยแล้ว
- โฆษก นร. และโฆษก ศปช., อธิบดี - กปส.,  
ผอ. - ร.ออมสิน, ผจก. - ธ.ก.ส.,  
กรรมการ ผจก. - ธอส., ธสน., ธพว.  
กรรมการและ ผจก. - ธอท.,  
กรรมการและ ผจก.ทั่วไป - บสย. } : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป